



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ สวท. 957/2558

วันที่ 17 ธันวาคม 2558

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2558

เรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกคน

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2558 ไปแล้วนั้น

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการลงทะเบียน และเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษาที่ 2/2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียน เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย 1)

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณนักศึกษามา ณ โอกาสนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอทอ)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อชี้แจงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการลงทะเบียนและเลือกวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 2/2558

เนื่องจากภาคการศึกษาที่ 1/2558 สิ้นสุดการสอบปลายภาควันที่ 18 ธันวาคม 2558 เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย) มีผลทำให้มีช่วงเวลาปิดเทอมเป็นช่วงเวลาด้าน ๆ เพื่อเปิดภาคการศึกษาใหม่ 2/2558 ในวันที่ 4 มกราคม 2559 และอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาทันสอบบรรจุเข้ารับราชการครูผู้ช่วยและนักศึกษาสายครูชั้นปีที่ 5 เข้าฝึกสอนในโรงเรียนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 รวมถึงการรับสมัครงานของหน่วยงานส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ดังนั้น ส่งผลให้ช่วงเวลาลงทะเบียนของแต่ละชั้นปีมีช่วงเวลาด้าน ๆ และอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อเสนอแนะการลงทะเบียนและการเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป มีดังนี้

1. นักศึกษาควรทำตามประกาศของมหาวิทยาลัยตามวันเวลาที่กำหนด หากเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปยังไม่ได้ จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ขอให้นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนในรายวิชาที่สาขาจัดไว้หรือเลือกลงรายวิชาที่จะเรียนร่วมและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดการ เพื่อไม่ให้เลยเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า

2. การจอร์รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปไว้โดยไม่ยืนยันการลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดการ เมื่อพ้นกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ระบบจะตัดสิทธิ์การจอร์รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปโดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 และจะต้องจอร์รายวิชาหมวดศึกษาใหม่อีกครั้งในช่วงเวลาเพิ่ม-ถอนกรณีพิเศษ ซึ่งการจอร์รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปสามารถทำได้สองกรณี คือ จอร์ในระบบการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนครั้งแรกหรือยื่นคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชาการกรณีพิเศษที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบได้

3. กรณีนักศึกษาที่ขอลงทะเบียนเรียนร่วมต่างกลุ่ม นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามช่วงเวลาของชั้นปีที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้เช่นกัน

4. นักศึกษามีปัญหาการลงทะเบียนจากสาเหตุระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ได้ให้โทรแจ้งที่หมายเลข 032-493272 ส่วนปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเลือกรายวิชา ให้โทรแจ้งที่

หมายเลข 032-493279 และทาง facebook ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยใช้ภาษาสุภาพไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอันจะนำไปสู่การสอบสวนทางวินัย

5. หากนักศึกษาได้คำตอบที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยตรง 080-5854114 หรือรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ดูแลงานวิชาการ 089-2595120

ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความเป็นห่วงนักศึกษาทุกคนและยินดีช่วยเหลือกรณีมีปัญหาในการลงทะเบียน แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หากนักศึกษาไม่แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ การร้องเรียนผ่านโลกโซเชียลไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดต่อการแก้ไขปัญหา ทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
17 ธันวาคม 2558